



จดหมายข่าว

ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559

# REG TU NEWS

August - September 2016

ฉบับที่ 85



กระบวนการทันสมัย  
ก้าวต่อไปโครงการ  
ธรรมศาสตร์ข้างเผือก



นิเทศโครงการ  
ธรรมศาสตร์ข้างเผือก  
สู่แดนไกล



กระบวนการคัดเลือก  
โครงการรับตรง  
ประจำปีการศึกษา 2560



ต้อนรับเครื่อง่าย  
สานสัมพันธ์งานทะเบียน

## นิเทศโครงการธรรมศาสตร์ ข้างเผือกสู่แดนไกล



### Content INSIDE

เปิดประเด็น  
[บอกเล่า] p2

“โครงการธรรมศาสตร์  
ข้างเผือกสู่แดนไกล  
ประจำปีการศึกษา 2559”

p2 ภาพ reviews  
กิจกรรม  
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

เปิดบ้าน  
สนท. p3

การแจ้งจบการศึกษา  
ทำได้อย่างไร ?

หยิบ  
มา  
ฝาก p8  
เคล็ดลับดีๆ  
สำหรับชีวิต  
ในรั้วมหาวิทยาลัย

รู้เรื่อง REG  
มีคำตอบ

p8 จดทะเบียนเพิ่ม  
ถอนล่าช้า กรณีพิเศษ

## MASS NEWS

Office of the Registrar, Thammasat University

ติดตามรายละเอียด การให้บริการทางการศึกษา

ได้ที่  
www.reg.tu.ac.th

www.reg.tu.ac.th

YouTube  
NuREG Thammasat

f  
Registrar.TU

f  
รับเข้าศึกษา มธ.

## เปิดประเด็น { บอกเล่า }

**พ**กับเรื่องราวดีๆ ของสำนักงานทะเบียน  
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ในจดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม –  
กันยายน 2559 การนิเทศ “โครงการธรรมศาสตร์  
ข้างเผือกสู่แดนโคม ประจำปีการศึกษา 2559”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการปรับ  
กระบวนการคัดเลือกเกี่ยวกับวิธีการรับสมัคร  
เกณฑ์การคัดเลือกและปรับเปลี่ยนจำนวน  
การจัดสรรทุน “โครงการธรรมศาสตร์ข้างเผือก”  
ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้โรงเรียนเป็นผู้พิจารณา  
คัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ รับรองคุณสมบัติ  
ของนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

ในประกาศการรับสมัคร และดำเนินการสมัครแทน  
นักเรียน ในเบื้องต้นพบว่าโรงเรียนยังขาดความรู้  
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกโครงการ  
ดังกล่าว ทำให้ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่  
ถูกต้อง และถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากผิดคุณสมบัติ ทำให้  
มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบทางด้านงบประมาณ  
ดำเนินการลงสำรวจพื้นที่ของผู้สมัคร จึงได้เกิดการ  
จัดนิเทศโครงการธรรมศาสตร์ข้างเผือกสู่แดนโคม  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ  
ขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน  
ต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อเป็น  
การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการ  
ดำเนินงานคัดเลือกตามโครงการให้มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

## ภาพ reviews กิจกรรม

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม  
พบปะเครือข่ายผู้รับบริการออกบูธ  
ประชาสัมพันธ์งานบริการทางการศึกษา  
ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้ง 3  
ศูนย์การศึกษา ท่าพระจันทร์  
ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง



เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559  
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์  
หลักสูตรการศึกษา งานตลาดนัดหลักสูตร  
ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



นักศึกษาตรวจสอบผลการศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง องค์กรประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตรให้ครบถ้วน เข้าระบบการแจ้งสำเร็จ การศึกษาการแจ้งจบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1** แจ้งจบด้วยตนเองทาง Internet ผ่าน [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th)

- 1.1 นักศึกษาปัจจุบัน 1.2 เลือกการขอจบการศึกษา/เข้าแจ้งจบ 1.3 ใส่รหัสผู้ใช้รหัสผ่าน/เข้าสู่ระบบ 1.4 คลิกแจ้งขอจบการศึกษา 1.5 พิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

**ขั้นตอนที่ 2** ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์และวิทยาลัยวัดธรรม

ตรวจสอบข้อมูลในหลักฐานการแจ้งจบที่นักศึกษาพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

- หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำขอแก้ไขพร้อมแนบหลักฐานที่สำนักระเบียบฯ มธ.ท่าพระจันทร์ ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาค กรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาษาไทยแก้ไขศ/คำนำหน้า ให้ยื่นสำเนาหลักฐานประกอบด้วย
- ส่งไฟล์รูป ชุดครุย ที่ใช้สำหรับอัดรูปขนาด 2 นิ้ว (4 x 5 cm.) ที่ได้รับจากร้านถ่ายรูป ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาค
  - ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 600 dpi เป็นไฟล์นามสกุล .JPEG
  - ตั้งชื่อรูปด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
  - ส่งไฟล์ไปที่ [regbundit@gmail.com](mailto:regbundit@gmail.com) พร้อมกับแจ้งเลขทะเบียนนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ในอีเมลให้ชัดเจน
  - ส่งไฟล์รูปแล้วภาคถัดไปไม่ต้องส่งไฟล์รูปซ้ำ
  - สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440 ถึง 79 ต่อ 1603-1608

● ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา

- ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด เขียนเลขทะเบียนนักศึกษาที่**मुखवाद्वान** นำไปยื่นที่ **เคาน์เตอร์บริการช่อง 1 สำนักระเบียบฯ มธ.ศูนย์รังสิต** ยัดหมั มธ.ศูนย์ลำปาง และ มธ.ศูนย์พัทยา ให้ส่งที่เจ้าหน้าที่คณะที่นักศึกษาสังกัด โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัติส่วนตัวดังนี้
  - ตรวจสอบชื่อ-สกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด ในบัตรประชาชนว่าถูกต้อง เนื่องจากสำนักระเบียบฯ จะใช้ข้อมูลนี้ในการเสนอขออนุมัติปริญญา และออกหลักฐานสำเร็จการศึกษา กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ก่อนส่งให้สำนักระเบียบฯ
  - ตรวจสอบชื่อ-สกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด ในบัตรประชาชนกับฐานข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษาในฐานข้อมูลของสำนักระเบียบฯ ที่ [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th) กรณีข้อมูลประวัติส่วนตัวในฐานข้อมูลของสำนักระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขที่ **เคาน์เตอร์บริการช่อง 1 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต** ยัดหมั มธ.ศูนย์ลำปาง และ มธ.ศูนย์พัทยา ให้ส่งที่เจ้าหน้าที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

● เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขชื่อ-สกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

- ส่งไฟล์รูป ชุดครุย ที่ใช้สำหรับอัดรูปขนาด 2 นิ้ว (4x5cm.) ที่ได้รับจากร้านถ่ายรูป ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาค
  - ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 600 dpi เป็นไฟล์นามสกุล .JPEG
  - ตั้งชื่อรูปด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
  - ส่งไฟล์ไปที่ [regbundit@gmail.com](mailto:regbundit@gmail.com) พร้อมกับแจ้งเลขทะเบียนนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ในอีเมลให้ชัดเจน
  - ส่งไฟล์รูปแล้วภาคถัดไปไม่ต้องส่งไฟล์รูปซ้ำ
  - สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440 ถึง 79 ต่อ 1603-1608

**ขั้นตอนที่ 3** ยื่นใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่คณะ/โครงการ/ที่นักศึกษาสังกัด ตามวัน-เวลาราชการ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์



**คำเตือน**

นักศึกษาที่แจ้งจบแล้วต้องการศึกษาในภาคถัดไปหรือไม่สำเร็จการศึกษา ต้องแจ้งจบใหม่ในภาคที่ลงทะเบียนเป็นภาคสุดท้ายและต้องแจ้งขอยกเลิกภาคที่แจ้งจบไว้เดิม (กรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกแจ้งจบ) ที่สำนักระเบียบฯ โดยไม่ต้องส่งไฟล์รูปถ่ายชุดครุยซ้ำ



**moderk**  
ก้าวล้ำ นำสมัย

## กระบวนการทันสมัย ก้าวต่อไปโครงการ ธรรมศาสตร์ข้างเผือก



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีช่องทาง การรับสมัครผ่านโครงการธรรมศาสตร์ข้างเผือก และโครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับปีนี้ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับในการคัดเลือกของโครงการธรรมศาสตร์ข้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ได้พัฒนาช่องทาง การประชาสัมพันธ์โครงการเกณฑ์การคัดเลือก และกระบวนการคัดเลือกให้สามารถตอบ โจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบของหนังสือ เรื่อง “White Elephant ข้างเผือกสู่แดนโตม”



หนังสือ “White Elephant ข้างเผือกสู่แดนโตม” [short Film]



เผยแพร่ทาง YouTube เพื่อให้โครงการธรรมศาสตร์ข้างเผือกได้เป็นที่รู้จัก และสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์...



# นิเทศโครงการ **ธรรมศาสตร์ข้างเฟือก สู่แดนโดม**



สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดนิเทศโครงการธรรมศาสตร์ข้างเฟือกสู่แดนโดม ประจำปี การศึกษา 2559 ให้แก่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน กับวิธี เงื่อนไข การคัดเลือกในการเสวนาขวนคิด “คัดเลือกอย่างไรให้ได้ข้างเฟือกสู่แดนโดม” โดยท่าน วิทยากร จากวิทยาลัย พัฒนศาสตร์ ปวย อิงภากรณ์ รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ ร่วมอภิปราย ปัญหา อุปสรรคในการคัดเลือก พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันระหว่างทางมหาวิทยาลัยและโรงเรียน วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง



# Smart

สะดวก รวดเร็ว

## กระบวนการคัดเลือก โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560



การศึกษาในปัจจุบันเป็น “ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้” การศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างพลังที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอาศัยอยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความหลากหลายขั้นตอน เช่น ระบบการสอบคัดเลือก รูปแบบการสอบ และการกำหนดการสอบ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จึงได้จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขและพัฒนากระบวนการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรมและกิจกรรม สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต





# ต้อนรับเครือข่าย สานสัมพันธ์ งานทะเบียน



สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ต้อนรับเครือข่ายชุมชนงานทะเบียน จากสำนักทะเบียนและวัดผล  
 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
 เรื่อง ระบบทะเบียนนักศึกษา ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา  
 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการ  
 ทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม  
 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรมและกิจกรรม ชั้น 1  
 อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต

หยิบ  
มา  
ฝาก

# เคล็ดลับดีๆ สำหรับ



## ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

การก้าวผ่านพ้นวัยมัธยมเข้าสู่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยถือเป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีจะมีความแปลกใหม่เกิดขึ้นกับชีวิตอยู่เสมอ ทั้งเรื่องของเพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่ ๆ และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ บางคนอาจจะรู้สึกประหม่าหรือทำตัวไม่ถูกว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรดี แต่ไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใด วันนี้กระปุกดอทคอมได้ทำการรวบรวมเคล็ดลับดี ๆ ให้กับน้อง ๆ ในวัยมหาวิทยาลัยไว้แล้ว เคล็ดลับที่ว่าจะมีอะไรบ้าง และดีมากน้อยขนาดไหน มาลองดูกัน...

### 1. ตอบคำถามตัวเองที่ว่า "ทำไมต้องเรียนมหาวิทยาลัย"

การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมีประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ทั้งในเรื่องของหลักวิชาการและบทเรียนชีวิตมากมาย โดยลอบคิดในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น ก็จะช่วยให้ตัดสินใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยง่ายขึ้น รวมถึงค้นหาสิ่งที่เราชอบและเลือกเรียนไปในแนวทางนั้น

### 2. ประสบการณ์ดี ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย

ทั้งเรื่องของประเพณีการรับน้อง การเรียนของแต่ละชั้นเรียนและแต่ละสาขาวิชา เพื่อน คณะครูอาจารย์ กิจกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกสารพัด ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่ไม่สามารถจะหาได้จากที่ไหนอีกแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่สามารถปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนำเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตได้ต่อไปในอนาคต

### 3. ลงทะเบียนเรียนเพิ่มจากปกติกัน:

ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนใหญ่แล้วจะลงทะเบียนเรียนกัน 12 - 15 หน่วยกิตก็ถือว่าเต็มตารางการเรียนมากแล้ว แต่หากพยายามเพิ่มขึ้นอีกหน่อย ลงเรียนเพิ่มอีกสัก 1 วิชา ก็จะทำให้ในช่วงเวลาของภาคการศึกษาสุดท้ายมีมากขึ้น และจะทำให้มีเวลาเตรียมตัวในการทำงานต่อไป

### 4. ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่

ในแต่ละวิชาต่างก็มีความยากง่ายปะปนกันไปอยู่แล้ว ฉะนั้น ตั้งใจเรียนในแต่ละวิชาให้ดี พยายามให้เต็มที่ พยายามให้ถึงที่สุด แล้วจะได้ผลที่ติดตามมาเอง

### 5. รู้จักแบ่งเวลาให้มัน

ในการเรียนแน่นอนว่าการบ้านในแต่ละเทอมจากหลากหลายวิชา และมีกำหนดส่งที่แตกต่างกันไป ดังนั้นแล้วต้องมีการจัดสรรเวลาในการทำการบ้านแต่ละวิชาอย่างเหมาะสม เพื่อให้การบ้านที่ทำมีประสิทธิภาพ ส่งทันกำหนด และมีเวลาให้กับตัวเองได้ไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

### 6. ตื่นเช้า ๆ สดชื่นแจ่มใส

รู้หรือไม่ว่าการตื่นแต่เช้านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายทั้งได้สัมผัสกับอากาศที่สดชื่น และได้มีเวลาจัดการกับตัวเองได้นานมากขึ้น ที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของการเดินทางไปเรียนให้รวดเร็วได้ยิ่งขึ้นอีกด้วย

### 7. อย่าปล่อยทิ้งเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

ในระหว่างการเดินทาง หรือระหว่างที่นั่งเรียนอยู่นั้น หากเกิดอาการเบื่อหน่ายหรือไม่มีอะไรทำแล้วล่ะก็ ให้ลองนำหนังสือในวิชาเรียนนั้น ๆ มาอ่านทบทวนดูอีกที นอกจากจะเป็นการฆ่าเวลาแก้เบื่อแก้เซ็งแล้ว ยังเป็นการทบทวนความรู้ได้อย่างดีเช่นกัน

### 8. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนการนำเสนอหน้าชั้น

สิ่งหนึ่งที่มักพบในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนคือเรื่องของความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอ อาทิเช่น เปิดโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ไมโครโฟนไม่ดัง และอื่น ๆ อีกสารพัด ดังนั้นเพื่อไม่ให้เหตุขัดข้องเหล่านี้เกิดขึ้น ก็ควรที่จะตรวจสอบดูก่อนว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อการนำเสนอที่ราบรื่นและไร้อุปสรรค

### 9. เรียนรู้การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยส่วนใหญ่แล้วการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยจะเน้นในเรื่องของการจดเลคเชอร์เป็นหลัก และเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว กระชับ และได้ใจความน้อง ๆ จึงควรที่จะฝึกการจดเลคเชอร์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจดแต่ใจความสำคัญ ๆ เท่านั้น รวมไปถึงการตัวย่อหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ก็จะช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น

### 10. ใช้ชีวิตให้สนุกเต็มที่

แน่นอนว่าการเรียนย่อมทำให้เกิดความเครียดอยู่บ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จะมีประโยชน์อะไรถ้ามันมาแต่ไปนั่งเครียดอยู่กับเรื่องการเรียน ลองหาความสนุกใส่ตัวบ้าง ด้วยการร่วมทำกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการรับน้อง กิจกรรมชมรม การออกค่ายอาสา และอื่น ๆ อีกสารพัด รับรองได้เลยว่าชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยจะมีสีสันมากกว่าที่คิดอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : [education.kapook.com](http://education.kapook.com)

## NUREG มีคำตอบ



### จดทะเบียนเพิ่ม - ตอนสำเนา กรณีพิเศษ

**น้องถาม :** ผมต้องการจดทะเบียนเรียน และจดทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา แต่ไม่สามารถทำในช่วงเวลาที่มีกำหนดไว้ได้ทั้ง 2 รอบ ผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

**พี่นุเร็กตอบ :** นักศึกษาสามารถจดทะเบียนเรียน และจดทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ได้ตามขั้นตอนดังนี้เลยครับ

- ดำเนินการยื่นคำร้องจดทะเบียนเพิ่ม - ถอนสำเนาพิเศษ ที่คณะ/กรรมการ ชั้นปีถือ ขอผ่าน...
  - อาจารย์ผู้ถือ
  - อาจารย์ที่ปรึกษา
  - คณะบดี เพื่ออนุมัติ
- คณะ/กรรมการ ส่งยื่นกับภาคนิเทศเพื่อแจ้งปัญหาพิจารณาพร้อมเอกสารส่งถึง
- นักศึกษามารับใบ โฉนด สำเนา-สำเนาจดทะเบียนที่งานการนิเทศ กองคลัง
- ยื่นกับนักศึกษานิเทศ สาขาพัฒนา อนุมัติ <http://web.nreg.nu.ac.th> ผู้ดูแลระบบแจ้งปัญหาขอถอนรายวิชา ที่ชั้นเรียนพิเศษ

